



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๔-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๐๓๑๑

จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจำวันนี้ ๑๒ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ หน้า ๓ มูลค่าข่าว ๓๘๔,๑๖๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ปฏิรูปนัดแรกชูปบาทปชช.
ธ.โลกมองศก.ไทยยังโต4%
70 องค์กรเครือข่ายถกปฏิรูปนัดแรก เสนอ
โมเดลแก้รัฐธรรมนูญ 40 เติมนหน้าได้ทันที เนะ
เปลี่ยนโครงสร้าง ลดอำนาจรัฐ-เพิ่มบทบาท
ประชาชน ขณะที่เครือข่ายแพทย์สาธารณสุข
ออกแถลงการณ์จับคู่'ปลู'ลาออก (อ่านต่อหน้า 5)

ต่อจากหน้า 1

ศก.ไทย

เครือข่ายปฏิรูปถกนัดแรก

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ที่โรงแรม เดอะ สุโกศล กลุ่มเครือข่ายเด็กรับปฏิรูปจากการร่วมตัวขององค์กรต่างๆ ทั้งภาคธุรกิจเอกชน ภาควิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่างราชการกว่า 70 องค์กร จัดกิจกรรมเสวนา เวทีความคิดเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ครั้งที่ 1 "ถอดบทเรียนกระบวนการปฏิรูปของไทยสู่การเดินหน้าปฏิรูป"

นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และอดีตรองอธิบดีตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการป้องกันและปราบปราม (คอป.) ในฐานะผู้ประสานงานเครือข่ายฯ กล่าวว่า ความขัดแย้งสามารถแก้ไขได้ ถ้ามีจุดร่วมร่วมกันเหมือนทุกฝ่าย กระบวนการการมีส่วนร่วมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะเดินหน้าไปสู่การปฏิรูปได้ หากดูจากเหตุการณ์ความขัดแย้งหลังปี 2553 รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหลายคณะ อาทิ คอป. คณะกรรมการปฏิรูป สมัชชาปฏิรูป และหากมองก่อนปี 2553 ก็มีการปฏิรูปที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ การร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ 2540 ที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม คณะกรรมการปฏิรูปหลายชุดจะถูกตั้งในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ แต่ด้วยความขัดแย้ง ทำให้เมื่อมีรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ข้อเสนอของกรรมการชุดต่างๆ ก็ไม่ได้รับการตอบรับ เช่น รายงานการศึกษาความขัดแย้งของ คอป.

ชุดอำนาจรัฐ-เพิ่มบทบาทปชช.

นายเดวิดสัน สุขกำเนิด เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปที่มีนายอาทิวราห์ คงมาลัย เป็นประธาน กล่าวว่า การปฏิรูปจะสำเร็จได้จะต้องมีการเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจเท่านั้น ต่างจากปฏิวัติคือคนที่เสียอำนาจจะยังสามารถมีที่อยู่นอยู่ในสังคม การปฏิรูปจะสามารเกิดได้ ต้องเกิดจากจินตนาการใหม่ของสังคมต้องได้รับการยอมรับ

ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ทำงานคณะกรรมการปฏิรูปยังไม่สามารถนำเสนอตรงเนื้องไปยังสังคมได้ การปฏิรูปคือ ทำอย่างไรให้ได้ไหลอำนาจรัฐ และเพิ่มอำนาจประชาชน

นพ.สมศักดิ์ คุณะระวีธรรม กรรมการสมัชชาปฏิรูปที่มี นพ.ประเวศ วะสี เป็นประธานกล่าวว่า การปฏิรูปไม่ได้รอเพียงแต่รัฐบาล แต่ต้องเริ่มทุกระดับ ตั้งแต่ชุมชนตำบล จังหวัด ประเทศ ซึ่งจะเป็นการเสนอการแก้ไขกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาทางโครงสร้างของประเทศ และการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง ซึ่งตรงนี้ยังมีภาคการเมืองและภาคราชการเข้าร่วมน้อย เรื่องการสื่อสารก็ยังเป็นปัญหา หากเป็นไปได้ในการสร้างรูปแบบใหม่ น่าจะมีการเสริมกลไกที่มีอำนาจเข้ามา และให้ภัยยากที่สุดคือ การมีส่วนร่วมจะเลือกใครมาทำ ส่วนตัวคิดว่ากลไกการมีส่วนร่วมไม่ต้องไปเสียเวลาหาตัวแพมกมกานัก แต่ให้หาผู้มีอาชีพมาทำหน้าที่แทน และเห็นว่าประชาชนดีน่าจะมาเป็นเครื่องมือใหม่ที่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย ไม่ใช่แค่เลือกแต่ผู้แทนเท่านั้น

เสนอโมเดลแก้ รธน.40

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรองเลขาธิการพรรคชาติไทย กล่าวว่า รัฐธรรมนูญฉบับ 2540 ผ่านไปแล้ว 20 ปี ซึ่งเกิดจากความดีใจของผู้มีอำนาจ ไม่สามารถจะไปหาทางออกที่สงบสันติได้ ตอนนั้นมีประเด็นคือสังคมขาดความไว้ใจนักการเมือง คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย (คพป.) ที่มี นพ.ประเวศ วะสี เป็นประธาน จึงมองว่าต้องแก้รัฐธรรมนูญ มาตรา 211 เพื่อตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ขึ้นมาร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งขณะนั้นนายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี ก็รับข้อเสนอนี้แล้วปล่อยให้เดินหน้าไป โดยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว

"ปัจจุบันมีการประกาศตั้งแต่ต้นว่าจะปฏิรูปภายใน 1 ปี ผมอยากบอกว่าการเดินหน้าเราใช้เวลาร่างรัฐธรรมนูญกัน 2 ปี 2 เดือน ซึ่งความขัดแย้งในขณะนั้น ยังไม่มีความขัดแย้งเหมือนในเวลานี้ วันนั้นไม่ต้องสมานแผลทำ แต่ทุกวันนี้เรามีแผลอยู่เต็มไปหมด รวมถึงมีปัญหาคาความไม่ไว้วางใจฝ่ายการเมือง" นายวีระศักดิ์กล่าว

นายวีระศักดิ์กล่าวว่า การเดินหน้าปฏิรูปทันทีเป็นสิ่งที่ทำได้ เหมือนกับเมื่อครั้งเดินหน้าร่างรัฐธรรมนูญ 2540 ซึ่งไม่ได้ออกมาเป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ออกมาเป็นเพียงคำสั่งนายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดำเนินการ สรรหา ส.ส.ร. ตั้งคณะกรรมการบริหารแห่งแรกที่ทับทิม เดินหน้าไปจนแก้ไขสำเร็จได้

"รัฐธรรมนูญปี 40 สำเร็จเพราะรัฐบาลไม่เข้าไปทำ ปลดปล่อยให้คณะทำงานเคลื่อนไป รัฐบาลต้องไม่ทำตัวเป็นหินที่ทับสนามหญ้า เพราะหญ้าจะไม่งอก การปฏิรูปต้องเน้นที่การสร้างบรรยากาศก่อนอย่าเพิ่งเน้นกฎหมาย การมองเห็นสังคมต้องเกิดจากคนที่อยู่ในสังคมนั้นอย่างแท้จริง กระบวนการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญของเรารั้งนี้ต้องเปิดหูเปิดตา ต้องฟังคนอื่นที่เข้าใจและรักเมืองไทยด้วย" นายวีระศักดิ์กล่าว

ส่งพิมพ์เขียวให้กบปส.

พระพุทธรูปอิสระ เจ้าอาวาสวัดอ้นน้อย จ.นครปฐม แกนนำ กบปส. เวทีแจ้งวัฒนะ กล่าว ว่า ปลัดกระทรวงยุติธรรมได้นำพิมพ์เขียวปฏิรูปประเทศมาเสนอเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ เพื่อให้พิจารณาว่าเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร ซึ่งจะมีการตรวจสอบรายละเอียด รวมถึงจะจัดทำพิมพ์เขียวฉบับของ กบปส. เสนอต่อปลัดกระทรวงยุติธรรมให้พิจารณาด้วย

เครือข่ายหมอจับคู่'ปลู'

ที่แพทยสภา เครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข ประกอบด้วย 9 คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยบูรพา คณะบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และนายกสภาวิชาชีพ 7 วิชาชีพ มีแพทยสภา พันดแพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบำบัด สัตวแพทยสภา และกลุ่มประชาคมสาธารณสุข นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมออกจดหมายเปิดผนึกจากเครือข่ายฯ ฉบับที่ 2 ถึง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี ให้ลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ ปฏิเสธการเลือกตั้ง ร้องขอ นายกรัฐมนตรีคนกลาง เพื่อความสงบสุขของประเทศ

ศ.นพ.สมศักดิ์ โสฬ์เลขา นายกแพทยสภา แถลงว่า รัฐบาลถูกกล่าวหาในเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่นสูง โดยเฉพาะโครงการจำนำข้าว แม้กระทั่งการเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ก็ไม่ได้แก้ปัญหา จึงเห็นควรร่วมมือมีการเลือกตั้งอีก และนายกรัฐมนตรีเสียสละ ด้วยการลาออก จากนั้น จึงจัดการ



เลือกตั้ง หากเป็นคนดีย่อมได้รับการเลือกเข้ามาบริหารประเทศอีก

ขงนายกฯคนกลางปฏิรูปประเทศ

“เมื่อนายกฯลาออก ก็จะเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปประเทศโดยมีนายกรัฐมนตรีที่เป็นคนกลางจริงๆ ซึ่งต้องร่วมกันหากลไกในการเลือกนายกฯคนกลาง ที่ไม่ใช่ผู้ว่าการเมือง และไม่เคยเป็นนักการเมืองหรือมีส่วนได้ส่วนเสียใด โดยอาจเป็นนักกฎหมายที่มีความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม เรื่องนี้สามารถตรวจสอบประวัติย้อนหลังได้” ศ.นพ.สมศักดิ์กล่าว

เมื่อถามว่า ในเครือข่ายทั้งหมดเห็นด้วยกับสภาพประชาชนของกลุ่ม กปปส.หรือไม่ รศ.นพ.ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ขณะนี้จุดยืนของเครือข่าย คือนายกฯต้องลาออก ส่วนใครจะเห็นด้วยกับสภาพประชาชนเป็นเรื่องส่วนตัว

ธ.โลกมองศก.ไทยปีนี้โต4%

น.ส.กิริฎา เกาพิจิตร นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ธนาคารโลก ประจำประเทศไทย เปิดเผยรายงานตามติดเศรษฐกิจไทย ประจำปี 2557 ว่า ในปีนี้ธนาคารโลกได้ประเมินการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทยที่ระดับ 4% โดยคำนวณความไม่แน่นอนทางการเมืองร่วมด้วยแล้ว ภายใต้สมมติฐานเหตุยึดเยื่อทางการเมืองจะสิ้นสุดลงในเดือนมิถุนายน โดยปัจจัยบวกที่จะช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจไทยคือ การส่งออกที่ขยายตัวได้ใน

ระดับ 6.7% จากอานิสงส์ของเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวคาดว่าจะเติบโตระดับ 10% ลดลงจากปีที่แล้วซึ่งเติบโต 20.9% อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับว่าการชุมนุมทางการเมืองจะยืดเยื้อยาวนานแค่ไหน รวมถึงการฟื้นตัวการลงทุนภาคเอกชนที่คาดการณ์ว่าในปีนี้จะเติบโตในระดับ 5% ระดับอัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปีนี้

ชี้การเมืองปัจจัยเสี่ยง

“เรามองว่าเศรษฐกิจไทยจะไม่ได้อยู่ในภาวะถดถอย เพราะเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวดีในช่วงครึ่งหลังของปี นอกจากนี้ เอฟดีไอ (การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ) ที่อยู่ในระดับสูง จากปีที่ผ่านมาซึ่งมีค่าการลงทุนสูงสุดในรอบ 5-6 ปี เป็นสัญญาณว่านักลงทุนต่างชาติยังสนใจเข้ามาลงทุนโดยตรงในไทย” น.ส.กิริฎากล่าว

น.ส.กิริฎากล่าวว่า สำหรับปัจจัยเสี่ยงของเศรษฐกิจไทยคือ ความไม่แน่นอนทางการเมืองจะส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวลดลง นอกจากนี้ หากเศรษฐกิจโลกเติบโตไม่ได้ตามที่คาดไว้ก็จะกระทบต่อการส่งออกของไทยอย่างแน่นอน รวมถึงการบริโภคภาคเอกชนที่จะเติบโตเพียงระดับ 1.8% เพราะหนี้ครัวเรือนของประชาชนที่ยังอยู่ในระดับสูง ความล่าช้าของการลงทุนโครงการภาครัฐที่มองว่าเม็ดเงินลงทุนในปีนี้จะเติบโตเพียง 1% เท่านั้น